



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 16 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง	สื่อ
1. 'สศท.5'ลุยเจาะข้อมูล3จว.อีสาน เร่งแก้ปัญหาข้าวช่วยเหลือชาวนา	แนวหน้า
2. สศก.จับมือ'จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์'ศึกษา Water Footprint ภาคเกษตร	สยามรัฐ
3. 'นาแปลงใหญ่'ปรับโครงสร้างการผลิตข้าวทั้งระบบสู่ความยั่งยืน	มติชน
4. ชลประทานโลกชมไทยจัดงานเยี่ยมทิ้งในพระปรีชาสามารถรัชกาลที่ 9	ทรานสปอร์ต เจอร์นัล
5. ภาพข่าว: น้อมรำลึก	เดลินิวส์
6. โว! มาตรการรัฐแฉวตันราคาขึ้น...	ไทยรัฐ
7. 'นายกฯ'ลงพื้นที่ปทุมธานีศุกรนี้...	สยามรัฐ
8. เร่งนาแปลงใหญ่-แก้แรงงานประมง...	ไทยรัฐ
9. 'อียู' จี้ไทยคุมครองแรงงานต่างด้าว	กรุงเทพธุรกิจ
10. รัฐบาล-คสช.เร่งช่วยชาวนาอย่างยั่งยืน	โพสต์ทูเดย์
11. ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: รำลึก	ไทยรัฐ
12. ขรก.6พันชื่อ เอี่ยวผิดจํานำข้าว-จีทูเจ็ง ผบ.ตร.ให้เปิดโรงพักขายข้าว	ผู้จัดการรายวัน
13. สหกรณ์โคนมพัฒนานิคมอัดโพรีโมสต์'ล้มสัญญาใหม่กะทันหัน...	ประชาชาติธุรกิจ
14. สื่อมวลชนสัญจร'คลี'โครงการพระราชดำริในลุ่มน้ำแม่กลอง'	มติชน

'สศท.5'ลุยเจาะข้อมูล3จว.อีสาน เร่งแก้ปัญหาข้าวช่วยเหลือชาวนา

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำที่กระทบต่อเกษตรกรซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาคุณภาพข้าว ปัญหาข้าวค้างสต็อก และปัญหาผู้ประกอบการโรงสีข้าวบางรายรับซื้อข้าวต่ำกว่ากลไกตลาด ส่งผลให้เกษตรกรชาวนาขายข้าวได้ในราคาถูกหรือไม่เป็นธรรม ประสบภาวะขาดทุน

ข้อมูลผลผลิตข้าวที่ชัดเจน สำหรับใช้ในการวางแผนการแก้ไขปัญหาสินค้าข้าวจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) จึงได้เข้าร่วมในคณะทำงานเพื่อสำรวจข้อมูลการปลูกข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2559/60 ใน 3 จังหวัดที่รับผิดชอบ ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องราคาของข้าวหอมมะลิที่ตกต่ำ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

สำหรับการลงสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ทำการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ในเขตหมู่บ้านตัวอย่าง ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

แบ่งออกเป็น นครราชสีมา จำนวน 979 หมู่บ้าน บุรีรัมย์จำนวน 836 หมู่บ้าน และสุรินทร์ 746 หมู่บ้าน ดำเนินการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 105 โดยทำการสุ่มครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมู่บ้านที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ และจะทำการสำรวจผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยว หรือ Crop Cutting อีกจำนวน 2 รายต่อหมู่บ้าน ทั้งนี้ สศท.5 จะได้นำเสนอต่อคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

อย่างไรก็ตาม นอกจากการลงพื้นที่สำรวจเร่งด่วนข้างต้นแล้ว ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ สศท.5 ยังมีแผนงานในการออกสำรวจพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ปีเพาะปลูก 2559 ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 36 หมู่บ้าน อีกด้วย แบ่งเป็นนครราชสีมา 26 หมู่บ้าน และชัยภูมิ 10 หมู่บ้าน ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งแก่ตัวเกษตรกรเอง และการวางแผนทางการค้ากับตลาดผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ของพืชเศรษฐกิจทั้ง 2 ชนิด ต่อไป

สศก.จับมือ'จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์' ศึกษา Water Footprint ภาคเกษตร

สศก. : นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล Water Footprint ภาคเกษตร เพื่อประเมินการใช้น้ำในการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญตลอดห่วงโซ่การผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงประเมินมูลค่าการใช้น้ำภาคเกษตรในเชิงเศรษฐศาสตร์โดยมีทีมที่ปรึกษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในกรอบแนวคิด และวิธีการประเมินปริมาณการใช้น้ำในการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงมูลค่าการใช้น้ำในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยเฉพาะเมื่อมีผลกระทบต่อภาคเกษตร

นางจันทร์ธิดา กล่าวว่า ทั้งนี้ สศก. ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูล Water Footprint ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน (เมษายน-ธันวาคม 2559) ซึ่งภาคเกษตรของไทยมีความต้องการใช้น้ำในปริมาณกว่าร้อยละ 80 โดยเป็นน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เขื่อนและน้ำบาดาล ซึ่งในระยะหลังความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางที่เกิดสภาพอากาศแห้งแล้ง ทำให้ปริมาณฝนในประเทศต่ำกว่าค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้การใช้น้ำเพื่อการเกษตร เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงได้ทำการประเมินการใช้น้ำสำหรับผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต และประเมินมูลค่าการใช้น้ำภาคเกษตรในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาคเกษตรให้มีทิศทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

'นาแปลงใหญ่'ปรับโครงสร้าง การผลิตข้าวทั้งระบบสู่ความยั่งยืน



กรรมการข้าวดูแลส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว โดยมีการกำหนดเขตที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแต่ละชนิด พันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการผลิตและการตลาดอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

การส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ดำเนินการภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าวของชาวนา เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการผลิตและการตลาด สนับสนุนการวางแผนการผลิตและปัจจัยที่จำเป็น ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการกันเอง ซึ่งจะมี



เจ้าหน้าที่ของรัฐคอยแนะนำและให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตข้าว และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต

จากการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ที่กรมการข้าว ได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่นาแปลงใหญ่กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะหน่วยงานประเมินผลโครงการ ได้ทำการประเมินผลเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตบางส่วนลดลงจากปี 2558 จำนวน 415.71 บาทต่อไร่ จากการที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดี รวมถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี และในส่วนที่เป็นค่าแรงการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาและค่าวัสดุ การใช้สารเคมีทางการเกษตร สารปรับปรุงบำรุงดิน และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง ด้านการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการผลผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจร พบว่า 93.33% ของกลุ่มเป้าหมาย มีการวางแผนส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตและมีการบริหารจัดการกลุ่มโดยคณะกรรมการบริหารภาพรวมของกลุ่ม และคณะกรรมการบริหารกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน และกลุ่มบริหารจัดการเครื่องจักรกล ด้านการจัดการตลาด มีการประชุมเพื่อการเชื่อมโยง โดย 62.67% ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อหารือรายละเอียดวางแผนร่วมกันผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งชนิดพันธุ์ข้าว ปริมาณ และคุณภาพที่ต้องการ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้าดำเนินการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวในรูปแบบการทำนาแปลงใหญ่ ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 94.85% ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และเกษตรกร 87.92% สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปฏิบัติ และถ่ายทอดได้ แต่ก็ยังพบว่าเกษตรกรยังปฏิบัติตามกระบวนการลดต้นทุนได้ไม่ครบทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ผู้นำกลุ่ม 83.82% เห็นว่ากลุ่มยังสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กลุ่มอื่นๆ ได้ เนื่องจากเชื่อว่ากลุ่มของตนเองมีความเข้มแข็งและตัวผู้นำเองก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่อยากทำให้กลุ่มประสบผลสำเร็จและมีการพัฒนาอย่างจริงจัง และ 86.96% เห็นว่าการส่งเสริมความ



ร่วมมือและความสามัคคีในชุมชน “ดีขึ้น” เนื่องจากเกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน อีกทั้งเกษตรกรและผู้นำกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการในระดับ “มาก” เพราะเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิตได้ รวมทั้งการรวมกลุ่มทำให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างอำนาจการต่อรองราคาผลผลิต และเจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

จากการประเมินผลพอสรุปได้ว่า ผู้นำกลุ่มและสมาชิกนาแปลงใหญ่ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจและสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปปฏิบัติ นำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่านาแปลงใหญ่คือหนทางที่จะช่วยชาวนาให้มีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนได้ในที่สุด

ชลประทานโลกชมไทยจัดงานเยี่ยม กิ่งใบพระปรีชาสามารถรัชกาลที่ 9



ปิดฉากการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ประธาน ICID ชื่นชมไทยจัดได้ประสบความสำเร็จ เผยผู้เข้าร่วมงาน 52 ประเทศ ยกย่องในพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของประเทศไทย

Dr.Saeed Nairizi ประธานคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (International Commission on Irrigation and Drainage : ICID) ได้กล่าวชื่นชมการจัดการประชุมชลประทานโลกในครั้งนี้ว่า สามารถจัดได้สมบูรณ์แบบทั้งการประชุมและการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการชลประทาน แม้จะเป็นในช่วงที่ประเทศไทยและคนไทยไว้อาลัยที่ต้องสูญเสียพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งก็ตาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ดูงานของระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่ได้มีการจัดทำแบบจำลองเสมือนจริงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 6 แห่งมาจัดแสดงไว้ให้ชมในสถานที่เดียว ทำให้ได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านการบริหารจัดการน้ำ การแก้ปัญหาต่างๆ ของการเกษตร การอนุรักษ์ดิน และน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา






ภูมิพลอดุลยเดช
นอกจากนี้ Dr.Saeed ยังได้กล่าวขอบคุณ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัญญา เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ประธาน THAICID ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทานและเลขาธิการ THAICID ที่ช่วยดำเนินการจัดการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 เป็นไปอย่างเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ มีประเทศที่เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

สำหรับความสำเร็จในการประชุมชลประทานโลกในครั้งนี้ ทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสำคัญในเรื่องการชลประทาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร และสามารถขจัดความยากจนได้อย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะในการประชุมระดับ

รัฐมนตรีนั้น ได้ทำให้เกิดเป็นปฏิญญาเชียงใหม่ที่แต่ละประเทศจะช่วยกันในการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องชลประทานควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงในด้านอาหาร ตลอดจนการยกระดับเครือข่ายเชื่อมโยงการพัฒนาชนบทกับการพัฒนาเมือง สนับสนุนการมีส่วนร่วมการรวมกลุ่มของประชาชนและเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้เกษตรกรมากขึ้น

สุดท้ายรัฐมนตรีจากประเทศลาว ยังได้เสนอให้ประเทศไทยเป็นประเทศศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านชลประทานและการระบายน้ำในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมด้านชลประทานมากที่สุดในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนจากทั้ง 10 ประเทศก่อน 



☒ น้อมรำลึก.....พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสน
ภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

โว! มาตรการรัฐแก้ต้นทุนราคาขึ้น

● "ฉัตรชัย" จีพาดิษฐ์พิน "รถเกี่ยวข้าว" ข้าเต็มชาวนา

"ฉัตรชัย" จี "พาดิษฐ์" จัดการรถเกี่ยวข้าวเอาเปรียบข้าเต็มทุกชาวนา ขณะที่เล็งช่วย "ข้าวเหนียว" เพิ่มตันละ 2 พันบาทเท่ากับข้าวเจ้า "พาดิษฐ์" โวราคาข้าวหอมมะลิขึ้นแล้ว 500-1,000 บาท ต่อตัน แล้วหลังมาตรการช่วยเหลือได้ผล ขณะกระทรวงอุตสาหกรรมระดมโรงงานซื้อข้าวชาวนา 8,000 ตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (15 พ.ย.) ได้หารือกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาดิษฐ์ เรื่องชาวนาถูกเจ้าของรถเกี่ยวข้าวขึ้นราคาค่ารับจ้างเกี่ยวข้าวจากปีก่อนราคาไร่ละ 500-600 บาท เป็นไร่ละ 800 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 30-40% ถือเป็นภาระซ้ำเติมชาวนาในภาวะที่ราคาข้าวตกต่ำ ได้ฝากให้ รมช.พาดิษฐ์ลงพื้นที่ไปดูปัญหาเกี่ยวข้าวเอาเปรียบชาวนาอีกครั้ง แม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงพาดิษฐ์ได้เรียกประชุมสมาคมรถเกี่ยวข้าวแล้ว แต่กลับพบรถเกี่ยวข้าวเอาเปรียบชาวนาอยู่

"กระทรวงพาดิษฐ์อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าว เพราะช่วงนี้ข้าวกำลังจะออกมาพร้อมกันและกระทรวงเกษตรฯลงพื้นที่ในช่วงนี้ก็ทราบว่ารรถเกี่ยวยังมีปัญหาอยู่ เช่นบางพื้นที่ต้องการรถเกี่ยวข้าวแต่รถเกี่ยวข้าวไม่มี จึงคุยกับพาดิษฐ์ไปว่าให้กลับไปพบทวนดูว่าการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวมีปัญหาอะไรบ้าง"

ทั้งนี้ ในวันที่ 18 พ.ย.59 จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว หลังจากที่ผ่านมานบข.ได้ช่วยเหลือข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว และข้าวหอมปทุมไปแล้วแต่ข้าวเหนียวราคาไม่ตก จึงมีการ

เรียกรถมาจากชาวนาต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวเหนียวด้วย ซึ่งคาดว่าอาจใช้มาตรการเดียวกัน คือ ช่วยค่าเก็บเกี่ยว และปัจจัยการผลิตไร่ละ 2,000 บาท

วันเดียวกัน น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาดิษฐ์เปิดเผยว่า ขณะนี้แนวโน้มราคาข้าวเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือชาวนาที่รัฐบาลได้นำมาใช้เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกทำให้ชาวนามีความมั่นใจว่าได้รับการดูแล ประกอบกับคุณภาพข้าวเริ่มดีขึ้นเนื่องจากข้าวแก่เต็มที่และมีความชื้นลดลงหลังจากหมดฤดูฝน โดยความชื้นลดลงมาเหลือ 16-28% จากก่อนหน้าสูงถึง 30% ทำให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิได้ปรับตัวมาอยู่ที่ตันละ 9,000-10,000 บาท ที่ความชื้น 15% ขยับขึ้นมาแล้วตันละ 500 บาท และมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงตันละ 1,000 บาท หรือมากกว่าได้ ส่วนข้าวเปลือกเจ้าราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยมั่นใจว่าราคาจะขึ้นมาอยู่ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ตันละ 7,000-8,000 บาท

สำหรับผลผลิตข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2559/60 ที่กำลังออกสู่ตลาด คาดว่าจะมีผลผลิตรวมอยู่ที่ 25 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งกระทรวงจะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ปรับแผนการเพาะปลูกข้าวรอบ 2 หรือข้าวนาปรังที่จะต้องผลักดันให้มีปริมาณไม่เกิน 4 ล้านตัน เพราะปีนี้ทั้งปีได้ตั้งเป้าผลผลิตข้าวไว้ที่ 27 ล้านตัน ซึ่งผลผลิตรอบแรกหรือข้าวนาปีเกือบจะถึงเป้าแล้วหากมากไปกว่านี้ก็จะมีความปัญหาในการทำตลาดได้ เนื่องจากแนวโน้มผลผลิตข้าวโลกเพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศผู้ซื้อหลายประเทศหันมาปลูกข้าวเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการลดลง

อย่างไรก็ตามกระทรวงได้จัดทำแผนระบายนโยบายการส่งออกข้าว โดยได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (บิสสิเนสแมชชีง) ซึ่งประสบ

ความสำเร็จอย่างมาก สามารถตกลงซื้อขายได้สูงถึง 6.3 หมื่นล้านบาท และยังมีแผนเดินทางไปเจรจาขายข้าวในประเทศต่างๆ 25 ประเทศ ทั้งรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และการขายปกติ รวมทั้งยังได้เพิ่มช่องทางการขายข้าวโดยใช้ระบบออนไลน์มาช่วย ซึ่งมีทั้งการผลักดันให้ชาวนาเอาข้าวมาขายโดยตรง หรือการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ขายข้าวอยู่แล้วมีช่องทางในการจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น โดยงบประมาณในการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลชุดนี้ มีวงเงินงบประมาณหมุนเวียน 1.3-1.4 แสนล้านบาท ประกอบด้วยมาตรการช่วยเหลือต้นทุนการผลิต 7 หมื่นล้านบาท โครงการชะลอการขายข้าวเปลือก 4 หมื่นล้านบาท และที่เหลือเป็นการช่วยเหลือปัจจัยการผลิต

ด้านนางอรชภา สีนุญเรือง รมว.อุตสาหกรรมเปิดเผยว่า วานนี้ (15 พ.ย.) กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 25 แห่ง ช่วยรับซื้อข้าวรวม 82 ตัน เพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวันแก่พนักงานร้านอาหารในโรงอาหารและจัดเป็นของชำร่วย ของแจกปีใหม่ ขณะที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้รายงานให้ทราบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมจากทั่วประเทศรวม 2,102 แห่ง ได้สั่งซื้อข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า นอกจากนั้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ยังรายงานว่า ล่าสุดมีโรงงานที่ตั้งกิจการอยู่นอกนิคมฯ รวม 167 แห่ง จาก 30 จังหวัด ส่งคำสั่งซื้อข้าวจากชาวนามาให้ กนอ.แล้ว 807 ตัน ทำให้คาดว่าภาคอุตสาหกรรมจะสามารถช่วยระบายข้าวในระยะสั้นๆไปจนถึงสิ้นปีนี้ได้ประมาณ 7,000-8,000 ตัน.

■ เยี่ยม'ชานา'-ตรวจการบริหารจัดการน้ำ/ ยันรัฐบาลดูแลทั้งระบบ

'นายกฯ'ลงพื้นที่ปทุมธานีศุกรนี้



ให้กำลังใจ- นายสุเทพ คงมาก นายกษมาคมชานาและเกษตรกรไทย พร้อมด้วยตัวแทนเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อให้กำลังใจ ในการแก้ไขปัญหาการขาดน้ำ ทำเนียบรัฐบาล

"ประยุทธ์" แจง ตรวจเยี่ยมทุกกระทรวง หวังให้งานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ บอกไม่ต้องจัดต้อนรับ เผยลงพื้นที่ "ปทุมธานี" วันศุกรนี้ ตรวจสถานการณ์น้ำ

ทำเนียบฯ-เมื่อวันที่ 15 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวถึงการเดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินนโยบายของกระทรวงต่างๆ ว่า ตั้งใจจะไปเยี่ยมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. แต่ยังไม่ไป ได้ จึงต้องเลื่อนไปก่อน โดยจะไปขอคุณการทำงาน ไม่ได้ไปใส่งานหรืออะไรต่างๆ การไปทุกครั้งไม่ต้องการจัดเตรียมต้อนรับ ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าใจดี และได้มีการเตรียมการไว้แล้ว

อย่างไรก็ตามการตรวจเยี่ยมจะแบบเป็นกันเอง ตนเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ จึงต้องไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ เพื่อตีกรอบแผนงาน ขบประมาณ ให้เกิดความต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติ การจัดทำแผนแม่บท

การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.งบประมาณฉบับใหม่ที่เพิ่งออกมาในมาตรการด้านเศรษฐกิจวันนี้รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ และอย่านำสิ่งที่รัฐบาลทำมากกล่าวหาว่าผิดถูก เพราะหลายอย่างยังไม่เคยทำ จึงอาจจะมีปัญหาและรัฐบาลนี้กล้าที่จะทำแต่ต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ตนเตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.ปทุมธานี เพื่อเยี่ยมชานา ชาวไร่ รวมทั้งดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ว่าภาครัฐได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง เพื่อให้ประชาชนช่วยตัวเองได้ แต่ปัญหาคือบ้านเราคือน้ำไม่ได้ทุกที่แต่ต้องทำให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างทั่วถึง รวมทั้งปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรที่ขณะนี้พื้นที่ชลประทานไม่เกินร้อยละ 30 เท่านั้น จึงขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจ รัฐบาลไม่ต้องการทำลายวงจรเพราะไม่อยากให้ประชาชนเป็นหนี้สิน รวมถึงเรื่องข้าวที่วันนี้หลายฝ่ายช่วยกันซื้อขายข้าวแต่หน้าก็ต้องการช่วยอย่างอื่นด้วย เช่น ปลา ที่ตนสั่งการให้จัดพื้นที่ทำการ

ตลาดเพื่อขายปลา โดยคัดเลือกตามขนาดให้ชาวประมงและให้ทุกคนช่วยกันซื้อเหมือนช่วยซื้อข้าวซึ่งจะเป็นการเสริมการท่องเที่ยวไปด้วย "ขอยืนยันว่ารัฐบาลดูแลทั้งระบบเพื่อให้เงินหมุนเวียนในประเทศได้มากขึ้น และฝากบอกเกษตรกรขออย่าเพิ่งท้อแท้ขอให้ออดทนเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นจะลำบากกว่าเดิม ผมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ทำผิดกฎหมายและผิดระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว ด้าน พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันศุกรที่ 18 พ.ย.นี้ นายกรัฐมนตรี จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีกำหนดการจะไปตรวจเยี่ยม เพื่อดูระดับน้ำที่คลองระพีพัฒน์แยกตบบริเวณประตูน้ำที่ 8 พร้อมทั้งฟังบรรยายสรุปจากผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เพื่อรับทราบข้อมูลระดับน้ำ

จากนั้นจะเดินทางไปยังลานสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพเรือดูตะกอนเลนในร่องสวน ที่อาจนำไปปรับใช้กับกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขุดลอกคูคลอง และจะพบปะประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงช้อ อ.หนองเสือ จากนั้นจะเดินทางไปยังโรงผลิตน้ำประปาพระราชทานโครงการสระเก็บน้ำพระรามเก้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่คลองหลวง อ.ธัญบุรี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปจากนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาสวนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ภารกิจทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยจะเสร็จสิ้นไม่เกินครึ่งวันเช้า จากนั้นนายกรัฐมนตรี และคณะจะเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาลทันที

● “ฉัตรชัย” ชูปลดอธิบดีไม่ทำงาน ● ลั่นให้เวลาปรับตัวมานานแล้ว

เร่งหาแปลงใหญ่-แก้แรงงานประมง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า หลังจาก คณะกรรมาธิการประมงของรัฐสภายุโรป (PECH) เดินทางมาติดตามการ แก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (ไอยูยู) ไทย และได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงาน ขณะนี้ได้มีการเรียกประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโดยเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล (พ.ร.บ.แรงงาน) ไปเป็นพระราชกำหนดแรงงานทางทะเล (พ.ร.ก.แรงงาน) แทน เพื่อให้ สอดคล้องการปรับเปลี่ยนพระราชกำหนดการประมง 2558 (พ.ร.ก.ประมง) ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือน พ.ย. จะส่งเจ้าหน้าที่ไปรายงานความคืบหน้ายังสหภาพยุโรปอีกครั้งเพื่ออธิบาย และให้ทางยุโรปรับรู้ความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อความต่อเนื่อง

“ทางยุโรประบุเป็นเอกสารของหน่วยงานและส่งมาที่ไทยว่า ศูนย์ บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กรมประมง กรมเจ้าท่า แก้ปัญหาชัดเจนและมีความคืบหน้าไปมากและเป็นแนวทาง ที่ถูกต้อง และขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาไอยูยู ขณะที่ในเดือน ม.ค.ปี 60 ผมอาจจะต้องเดินทางไปยุโรปด้วยตัวเอง เพื่อ ชี้แจงว่าวันนี้ไทยเราเดินหน้าไปถึงไหนยังไกลแต่เชื่อว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมด

นั้น เรียกว่ามาถูกทาง”

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า ในปี 2560 จะเพิ่มความเข้มข้นในเรื่อง แปลงใหญ่ และผลักดันเรื่องปรับปรุงสินค้าตามโครงการแปลงใหญ่ของ รัฐบาลให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในสัปดาห์หน้าให้ทัน เพื่อสร้างแรงจูงใจ เพิ่มเงินโบนัสให้เกษตรกรเข้ามาสู่ระบบมากขึ้น ซึ่งแต่ เดิมกำหนดจะเสนอ ครม.ในวันที่ 15 พ.ย. แต่ไม่ทัน ในเรื่องของการเพิ่ม วงเงินที่ยังไม่ลงตัว จึงเรียกนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตรเข้ามาหารือและประชุมร่วมกันหากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน อาจจำเป็นต้องมีการปลดอธิบดี

“ถึงเวลาที่ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯต้องทำงานกันแล้ว ผมจะสอน คนเสมอว่าเวลาเราทำงานอยู่ตรงไหน ตั้งใจทำงานตรงนั้นให้ดีที่สุด เราไม่ สามารถจะบอกได้ว่าเราจะอยู่ได้นานเท่าไร เพราะฉะนั้น ขอให้อธิบดีทุกคน ข้าราชการทุกคน ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นพอ อย่าไปหวังหรือวาด ภาพว่าข้างหน้าจะเป็นยังไง วันนี้ต้องยอมรับว่าเขาอาจจะคุ้นเคยกับระบบ การเมืองที่ผ่านมาบางที่เขาอาจจะไม่คุ้นเคยกับผม ซึ่งต้องให้เวลาเขาหน่อย แต่เวลานี้ผมก็บอกที่ผมให้เวลามากพอสมควรแล้ว เพราะฉะนั้นปี 60 มันต้องทำ ไม่ทำไม่ได้ ผมต้องเข้มงวดต้องไล่ให้เกิดให้ได้”.

'อียู' จีไทยคุ้มครองแรงงานต่างด้าว

"ฉัตรชัย" เผย กรรมการประมงยุโรปปลื้มไทยแก้ปัญหา ไอยยู ได้ผล เน้นเพิ่มความเข้มงวดเรื่องคุ้มครองแรงงานต่างด้าว เตรียมบินชี้แจงความคืบหน้า ม.ค.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า คณะกรรมการประมงของรัฐสภายุโรป (พีอีซีเอส) เดินทางมาติดตามการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (ไอยยู พิชชิง) พร้อมทั้งได้ทำหนังสือชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญแก้ปัญหาไอยยู โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายพ.ร.ก.การประมง 2558 การปรับปรุงแผนงานของทุกหน่วยงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาทิ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)

โดยชื่นชมในแผนงานที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง แต่ยังมีข้อกังวลในเรื่องแรงงานเป็นหลัก ซึ่งได้กำชับให้รัฐบาลไทยเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น แต่ไม่มีท่าทีตำหนิใดๆ ขณะที่ประเด็น



ฉัตรชัย สาริกัลยะ

เรื่องแรงงานนั้นรัฐบาลไทยได้มีการประชุมกันในเรื่องต้นและได้ข้อสรุปแล้วว่า ปัญหาสำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคือพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล ที่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งจะคล้ายคลึงกับการปรับพ.ร.ก.การประมง 2558 จากเดิมที่มีการเสนอเป็นพ.ร.บ.แรงงานซึ่งมีความล่าช้าและใช้เวลาค่อนข้างมาก

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้รับทราบปัญหาจึงมีข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนพ.ร.บ.แรงงานเป็นพ.ร.ก.แรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงานพร้อมกันนี้ช่วงปลายเดือนพ.ย.2559 จะส่งเจ้าหน้าที่ไปรายงานความคืบหน้ายังสหภาพยุโรปอีกครั้งเพื่ออธิบายและให้ทาง

อียูรับรู้ความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อความต่อเนื่อง และในช่วงเดือน ม.ค. นี้จะเดินทางไปชี้แจงและรายงานความคืบหน้าต่อเจ้าหน้าที่อียูด้วยตัวเอง

"เจ้าหน้าที่อียูที่มาตรวจ เห็นว่า ศปมผ. กรมประมง กรมเจ้าท่า แก้ปัญหาชัดเจนและมีความคืบหน้าไปมากและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง แต่ก็มีข้อห่วงใยเรื่องของแรงงานให้เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น ท่านประวิตรได้ทราบปัญหาแล้วจึงขอให้เปลี่ยน พ.ร.บ.แรงงาน เป็น พ.ร.ก.แรงงานเพื่อความรวดเร็วคล้ายๆ กับพ.ร.ก.ประมง 2558 เขาจะยังไม่ตัดสินใจในเดือนม.ค. แต่ต้องมีข้อสรุปเพื่อรายงานเป็นระยะ"

รายงานข่าวระบุว่า คณะกรรมการประมงของรัฐสภายุโรป ได้เดินทางมาตรวจสอบความก้าวหน้าการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย และมีการลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเท็จจริง โดยผลสรุปการตรวจสอบนั้นทำที่ยังเป็นการกดดันไทยในประเด็นแรงงานตลอดจนความร่วมมือกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และเรื่องของการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่าง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำ สุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เข้าพบนายกฯ เพื่อขอบคุณรัฐบาลที่ออกมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือชาวนา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ขอขอบคุณเครือข่ายเกษตรกรที่มาให้กำลังใจ วันนี้จะต้องสร้างความเข้าใจไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะพังหมด

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางเพื่อ 1.จะได้เก็บไว้รับประทาน 2.จำหน่าย ไม่ใช่จะขายผลผลิตทั้งหมด รัฐบาลไม่ต้องการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่จะแก้ทั้งข้าวคุณภาพไม่ดี น้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อลดต้นทุนและสร้างความเข้มแข็ง แต่ต้องมีมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือปัจจัยด้านผลิตด้วย

นอกจากนี้ ไม่ได้บอกให้ชาวนาเลิกปลูกข้าว แต่ต้องดูความเหมาะสม หากปลูกแล้วเสียหาย น้ำท่วม ฝนแล้งแล้วจะปลูกไปทำไม การรอกการช่วยเหลือไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ ไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็ง สิ่งที่รัฐบาลทำอาจไม่เกิดผลในวันนี้แต่ในอีก 10-20 ปีข้างหน้าจึงจะเกิดผล แต่อยากให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวลง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ชาวนารวมตัวกันหลายกลุ่ม มีการเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหานี้ แต่จะอย่างไร เพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าใจตรงกัน ไม่ใช่เรียกร้องอย่างเดียว รัฐบาลกำลังหารือกับต่างประเทศเพื่อหาทางออกปัญหาข้าวตกต่ำ และชาวนาเองจะต้องสร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย และยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้สร้างภาพ

“รัฐบาลต้องการให้เกษตรกรมีรายได้ ทุกอาชีพไม่ว่าจะโรงสีข้าว หรือชาวประมงที่หาปลา ขอให้คิดปลาออกมาขาย จากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะหาพื้นที่ขายให้ แต่จะต้อง

รัฐบาล-คสช. เร่งช่วยชาวนาอย่างยั่งยืน



ตั้งราคาให้เหมาะสม ซึ่งการขายข้าวก็เหมือนกัน ข้าวที่มีคุณภาพก็จะได้ราคาดี ขอฝากกับทุกคนรัฐบาลทำจากใจจริงๆ ไม่มีโกหก พูดแต่เรื่องจริง” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ด้าน สุเทพ กล่าวว่ วันนี้มาขอบคุณนายกฯ ในความพยายามแก้ไขปัญหาราคาข้าวและชาวนาไม่ได้ขอเงินเลยแต่ขอในสิ่งที่รัฐบาลทำได้ ปัญหาราคาข้าวเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ หลังสุดคือการชะลอการขายข้าวเปลือก ราคาข้าวหอมมะลิที่ตกต่ำ เราไม่เรียกร้องอะไรมาก แต่อยากให้ช่วยภาคกลางและภาคอื่นๆ ที่ปลูกข้าวด้วย จะช่วยอย่างไรให้ยั่งยืน ถ้าประกาศให้จำนำยุ้งฉางได้ก็จะเป็น

“หลายคนอาจมองว่าการมาของพวกเราวันนี้เป็นการจัดฉากของรัฐบาลซึ่งไม่ใช่ นายกฯ นั้นห้ามด้วยซ้ำว่าไม่ต้องมาขอบคุณ แต่ผมบอกไปว่าพวกเราชาวนารัฐบุณย์คุณ ไครดีก็ขอบคุณทั้งนั้น และยังให้กำลังใจด้วย พวกเรา

ชาวนาพยายามปรับตัวไปสู้ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อรัฐบาลทำมาตรงกับความต้องการเพื่อให้ชาวนาเกิดความยั่งยืนก็ถือว่าลงตัว ดังนั้นวันนี้เราจะเดินไปด้วยกันเพื่อพัฒนาข้าว” สุเทพ กล่าว

พล.อ.หญิง ศิริจันทร์ งามทอง รองโฆษก คสช. กล่าวถึงการประชุมสำนักงานเลขาธิการ คสช. โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช.เป็นประธานว่า ในการช่วยเหลือเกษตรกรกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำ พบว่าทุกกระทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ออกมามีส่วนร่วมช่วยเหลือเกษตรกร แสดงให้เห็นว่าสังคมเริ่มเข้าใจปัญหาข้าวที่ เป็นปัญหาสะสมมายาวนาน ทั้งนี้ คสช. และรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยด่วน และวางโครงสร้างในระยะยาวอย่างยั่งยืน

สำหรับในส่วนของ คสช. โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย

(กกล.รส.) ในพื้นที่ และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้เข้าช่วยเหลือชาวนาอย่างต่อเนื่อง ในการรับซื้อข้าวสนับสนุนแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต การช่วยสีข้าว และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยทหารในทุกพื้นที่ได้ช่วยซื้อข้าวเปลือกและข้าวสารในราคาที่เหมาะสม เป็นจำนวนถึง 18,991 ตัน ใช้โรงสีสหกรณ์ของหน่วยทหาร 5 โรง ช่วยสีข้าวให้ชาวนาในภาคอีสาน ได้ข้าวจำนวน 69 ตัน จัดกำลังพลช่วยเก็บเกี่ยวข้าวใน 44 จังหวัด ในพื้นที่ 2,765 ไร่ รับซื้อข้าวจากโรงสี 1,068 แห่งใน 45 จังหวัด รวมทั้งจัดตลาดประชารัฐ 1,085 ร้าน มีประชาชนเข้ารับบริการ 20,638 คน ชาวนามีความพึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐ และ กกล.รส. ที่เข้ามาช่วยเหลือ

“เลขาธิการ คสช.มอบให้ กกล.รส. นำแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าข้าวอย่างยั่งยืนของรัฐบาลไปสร้างการรับรู้พูดคุยให้เกษตรกร เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้เหมาะสม ตรงกับกลไกการผลิตและกลไกตลาดในอนาคต” พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าว

ส่วนการช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนาตามขีดความสามารถของหน่วยทหารก็ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมอบหมายให้กองกำลังชายแดนสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าพืชผลทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรไทย



รำลึก พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" พร้อมเปิดนิทรรศการ ช สติในดวงใจตราบนิรันดร์ โดยมี พล.อ.ประสพ สุขเกษตร และ ชีรภัทร ประยูรสิทธิ มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ วันก่อน.



ขอบคุณ - นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชานาและเกษตรกรไทย นำผู้แทนจากเจ้าของโรงสีและชาวนาทั่วประเทศ เข้าขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่รัฐบาลออกมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือชาวนาที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายสุเทพปฏิเสธข้อสังเกตที่ว่าเป็นการจัดฉากเข้าพบนายกฯ

ตอบคำถามของรัฐบาลก่อน ขอทำปัจจุบันกับอนาคตให้ดีขึ้น อนาคตไม่ใช่ พล.อ.ประยุทธ์ แต่มีรัฐบาลอื่นมา ถ้าทำตรงกับความต้องการของชาวนาเราก็สนับสนุน แต่อย่าถามว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

ผงะ 6 พัน ชรก.เอี้ยมผิต รม.ป.

ทางด้าน พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม.ถึงความคืบหน้าการรวบรวมข้อมูลผู้ที่ต้องรับผิดชอบความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวอีก 80 % ที่เหลือว่า เราได้มีการแบ่งกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือกลุ่มผู้บริหาร ประกอบด้วย รัฐมนตรีและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายข้าวประมาณ 2,000 รายชื่อ กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มข้าราชการในกระทรวงที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย องค์กรที่ทำหน้าที่ปฏิบัติ ประมาณ 4,000 ราย และกลุ่มที่สามคือกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการยังไม่ชัดเจนว่าไปเชื่อมโยงกับบุคคลระดับผู้ปฏิบัติในส่วนอื่นหรือไม่ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อโรงสีข้าวและคลังเก็บข้าว จึงต้องรอกระทรวงมหาดไทยรวบรวมก่อน

ทั้งนี้ สรรุแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการทำงานมี 5 หน่วยงาน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง สำหรับการเรียกค่าเสียหายจากโครงการจำนำข้าว นั้น ส่วนหนึ่งอยู่ในขั้นตอนเรียกจาก น.ส.ยี่ลักษณ์ 35,717 ล้านบาท คิดเป็น 20%

ส่วนอีก 80% ประมาณ 1.4 แสนล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการหาผู้รับผิดชอบ

“ทั้ง 2 กลุ่มแรก 6,000 รายนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ แต่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องพิจารณากันอีกครั้งว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเราจะร่วมกันดูรายละเอียดต่อไปว่าใครจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ ซึ่งจะพิจารณาตามเหตุผลในแต่ละราย เพื่อรายงานให้พล.อ.ประยุทธ์ และ ครม.รับทราบ” พล.อ.ไพบูลย์ กล่าว

แมชชิงซื้อข้าว “ข้าว-มัน” ออเดอร์เพียบ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นพยานในการลงนามความร่วมมือ (เอ็มไอยู) ตกลงการจะซื้อข้าวและมันสำปะหลังรวม 5 ฉบับ ภายในงานจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าวและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย. ซึ่งคาดว่าจะเกิดการซื้อขายกันภายในงานคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 6.3 หมื่นล้านบาท เป็นการสั่งซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวมูลค่าประมาณ 2.82 หมื่นล้านบาท ส่วนมันสำปะหลัง รวมมูลค่า 3.51 หมื่นล้านบาท จากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 ราย อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-ก.ย.) ที่ผ่านมามีปริมาณรวม 6.85 ล้านตัน มูลค่า 1.08 แสนล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 3.7% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

“ส่วนแนวโน้มข้าวในประเทศขณะนี้ยังทรงตัว และเชื่อว่าหลังจากนี้จะดีขึ้น เพราะการ

ส่งออกข้าว จะช่วยดึงราคาในประเทศได้ โดยคาดว่าทั้งการส่งออกยังเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่ 9.5 ล้านตัน” นางอภิรดี กล่าว

ด้าน น.ส.วิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ราคาข้าวหอมมะลิความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทต่อตัน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากคุณภาพข้าว และมาตรการชะลอการขายข้าวเปลือกของรัฐบาลนโยบายปรับขึ้นค่าแรงเฉลี่ย 5-10 บาท ในจังหวัดน่าน ซึ่งเชื่อว่า จะไม่มีผลกระทบต่อราคาข้าวมากนัก เพราะเมื่อเฉลี่ยแล้วถือว่าปรับขึ้นในอัตราน้อย

คสช.โชว์ผลงานช่วยชาวนา

ขณะที่ พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงการเข้าช่วยเหลือเกษตรกรในปัญหาราคาข้าวของ คสช. โดย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) หน่วยทหารประจำพื้นที่ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ว่า ทุกหน่วยงานได้ใช้ในทุกศักยภาพเข้าช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ ในรูปแบบของการรับซื้อข้าว สนับสนุนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต การช่วยเหลือด้านการจัดหาเงินทุน การเข้าพูดคุยขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี เพื่อให้ช่วยกันยกระดับประครองสถานการณ์ ให้เกิดผลดีต่อเกษตรกร และการให้กำลังใจกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยทหารในทุกพื้นที่ได้ช่วยรับซื้อข้าวเปลือก, ข้าวสาร ในราคาที่เหมาะสม เป็นจำนวนถึง 18,991 ตัน ใช้โรงสีสหกรณ์ของหน่วยทหารช่วยสีข้าวให้ชาวนา

ในภาคอีสานได้ข้าวจำนวน 69 ตัน จัดกำลังพลเข้าช่วยเก็บเกี่ยวข้าวใน 44 จังหวัด ในพื้นที่ 2,765 ไร่ รวบรวมข้อมูลและสำรวจกระบวนการรับซื้อข้าวจากโรงสีข้าว 1,068 แห่งใน 45 จังหวัด รวมทั้งจัดตลาดประชารัฐ 1,085 ร้าน มีประชาชนเข้ารับบริการ 20,668 คน

ผบ.ตร.ให้ชาวนาขายข้าวบนโรงพัก

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก สตช. เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ประยุทธ์ อธิปไตย ผกก.สภ.หัวฝั๋ง จ.กาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หัวฝั๋ง กว่า 40 นาย ร่วมกิจกรรมตามโครงการลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนาผู้มีรายได้น้อย ที่บ้านโคกนุ่น อ.หัวฝั๋ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการของ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาล และตามสั่งการของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือชาวนาผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งชาวนาผู้ได้รับความเดือดร้อนร้องขอให้ช่วยเหลือ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ติดราชการ และไม่ให้งานปกติเสียหาย ออกไปช่วยเกี่ยวข้าวในลักษณะจิตอาสา และเพื่อเพิ่มช่องทางขายข้าวให้ชาวนา ผบ.ตร.ได้สั่งการว่า เกษตรกรสามารถนำข้าวมาขายที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศได้

ปชป.เอามังขนข้าวมาขาย 12 ตัน

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้แทนส่งมอบข้าวสารที่นายสามารถ มะลูลีม อดีตรัฐมนตรีกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ในนามกลุ่มเพื่อนสามารถ รับซื้อโดยตรงจากชาวนาในจังหวัดพิจิตร ตามโครงการ “รวมใจเพื่อนสามารถช่วยชาวนา”

โดยนายสามารถ กล่าวว่า ข้าวดังกล่าวเป็นข้าวที่รับซื้อโดยตรงจากชาวนา จ.พิจิตร โดยตรงผ่านการประสานงานของ นายนาพัฒน์ แก้วทอง อดีตรัฐมนตรี พว.ประชาธิปัตย์ ซึ่งรวบรวมคำสั่งซื้อจากชาวนาโดยตรงและได้ทำการสีข้าวเอง โดยใช้โรงสีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยรับซื้อมาทั้ง

สิ้นจำนวน 12 ตัน ในราคา กิโลกรัม (กก.) ละ 25 บาท ซึ่งทางสมาชิกกลุ่มเพื่อนสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับซื้อข้าวตรงจากชาวนาเพื่อช่วยเหลือชาวนาในสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาข้าวตกต่ำ ทั้งนี้จะขยายพื้นที่การรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน จ.ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ด้วย เนื่องจากโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะยังมีผู้ต้องการซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวนาได้รับเงินจากการขายข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งจะดำเนินการโครงการนี้จนถึงสิ้นปี

ขณะที่นายชินนรินทร์ รุ่งแสง อดีตรัฐมนตรีกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ยังเตรียมนำข้าวสารจำนวน 9,000 ถุง ไปแจกให้กับพนักงานทำความสะอาดของกรุงเทพมหานคร บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นกำลังให้กับพนักงานรักษาความสะอาด กทม. อีกด้วย

“ปู” โอดถูกใส่ร้ายเอาเปรียบชาวนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า ดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มช่วยชาวนาขายข้าว 2 ครั้งที่ผ่านมาซึ่งเป็นการช่วยให้ชาวนามีทางเลือก หากไม่ได้รับราคาที่เป็นธรรม และเป็นอีกช่องทางที่ชาวนาสามารถขายข้าวเองได้โดยตรงก็จะทำให้คุ้มกับต้นทุน หรือเหลือกำไรบ้าง ซึ่งตนไม่เคยคิดที่จะกดราคาหรือเอาเปรียบชาวนา ตามที่มีใครพยายามกล่าวอ้าง ตนซื้อข้าวเปลือกในราคา 12 บาท หรือข้าวสาร 20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ชาวนามีกำไรและพออยู่ได้ ตนลดต้นทุนด้วยการไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามขายข้าวตามสภาพ และรับผิดชอบขนส่งซึ่งหากคิดเอากำไรหรือผลกำไรส่วนนี้ไปยังผู้ซื้อตนก็ต้องขายด้วยราคา 25 บาท

“การช่วยกันคนละไม้คนละมือในยามที่ชาวนาเดือดร้อนเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนพึงกระทำ แม้ปัจจุบันฉันไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ช่วยในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือกันได้ แต่กลับถูกตีเจตนาเป็นอย่างอื่น นับเป็นสิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ใช้หลักโทษคนนั้น คนนี้จะเกิดประโยชน์อย่างไร ผู้ซื้อก็สามารถซื้อข้าวได้ในราคาที่ถูกลง เพราะไม่มีการผลกำไรของคนกลางไปให้ผู้ซื้อ” น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุ.

สหกรณ์โคนมพัฒนานิคมน้ำอัด'ไฟร์โมสต์' ล้มสัญญาใหม่กะทันหันทำเสียหายหนัก

สหกรณ์โคนมพัฒนานิคมน้ำอัดไฟร์โมสต์บอกเลิกการทำเอ็มโอยูรับซื้อน้ำนมดิบใหม่กะทันหัน ขาดความรับผิดชอบหาผู้รับซื้อรายใหม่แทนไม่ได้ นมตกค้างเสียหายแล้วกว่า 300 ตัน ร้องมีลด์บอร์ดตั้ง อ.ส.ค.ช่วยรับซื้อทั้งหมด

นายพิบูล โพธิ์ศรี ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัฒนานิคมน้ำอัดไฟร์โมสต์ จ.ลพบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางสหกรณ์ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มีลด์บอร์ด) ที่มีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อขอให้พิจารณาตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มาช่วยรับซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมพัฒนานิคมน้ำอัดไฟร์โมสต์ 37 ตันแทน เนื่องจากขณะนี้สมาชิกสหกรณ์กำลังได้รับความเดือดร้อนหนัก จากการที่กลุ่มบริษัทฟริสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนมตราไฟร์โมสต์ บอกเลิกสัญญากะทันหัน ถือว่าขาดความรับผิดชอบโดยบอกเลิกการเซ็นบันทึกข้อตกลงรับซื้อน้ำนมดิบใหม่ (MOU) ล่วงหน้า 8 วันเท่านั้น แทนที่จะต้องบอกเลิกการทำข้อตกลงใหม่ ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือน เพื่อสหกรณ์จะได้มีเวลาเตรียมตัวหาผู้รับซื้อน้ำนมดิบใหม่ได้ทัน เนื่องจากก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวโคนมจะให้ปริมาณน้ำนมต่อตัวมากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี ผู้ผลิตน้ำนมดิบจะมีการหาผู้รับซื้อน้ำนมดิบใหม่ตามปกติในช่วงดังกล่าวของทุกปี

นายพิบูลกล่าวต่อว่า ทางสหกรณ์ได้เซ็นบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับไฟร์โมสต์ ตั้งแต่ปี 2552 และมีการทำแผนรายเดือนในการส่งมอบน้ำนมดิบมาโดยตลอด แต่เมื่อ

ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมการผลิตและรับซื้อน้ำนมดิบของไฟร์โมสต์ กลับมาบอกเลิกการรับซื้อกะทันหัน อ้างว่าปีนี้ไฟร์โมสต์ผลิตนมพร้อมดื่มลดลงแล้วยังมาอ้างว่าสหกรณ์ส่งนมดิบให้ไฟร์โมสต์ไม่สม่ำเสมอ ทั้งที่เดือนตุลาคม 2558-สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมามีน้ำนมดิบให้โดยเฉลี่ยวันละ 37.4 ตัน การกระทำเช่นนี้ทำให้เกิดความเสียหายไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท/ปี อย่างไรก็ตาม การทำ MOU ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกันได้ ทางสหกรณ์จึงต้องมาขอให้มีลด์บอร์ดตั้ง อ.ส.ค.มาช่วยรับซื้อน้ำนมดิบทั้งหมดวันละ 37 ตัน เพราะ อ.ส.ค.เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงหากำไรเกินควรอยู่แล้ว

หลังเกิดเหตุทางสหกรณ์ได้เจรจาหาแหล่งรับซื้อน้ำนมดิบใหม่คือ อ.ส.ค. แต่ช่วยรับซื้อได้เพียงวันละ 5 ตันเท่านั้น ทำให้ขณะนี้ทางสหกรณ์มีน้ำนมดิบตกค้างถึง 300 ตัน แท้ก็เก็บจำนวนมาก ก็เก็บนมให้มีคุณภาพได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงเท่านั้น หากคิดความเสียหายของนมดิบ กก.ละ 19 บาท ทางสหกรณ์เสียหายไปแล้ว 5.7 ล้านบาท

ทางด้านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เรื่องของข้อตกลงซื้อขายนมดิบระหว่างสหกรณ์โคนมพัฒนานิคมน้ำอัดไฟร์โมสต์กับบริษัท ฟริสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือไฟร์โมสต์เป็นปัญหาของเอกชนกับคู่ค้า จึงไม่เกี่ยวข้องกับภาครัฐโดยตรง แต่ที่ผ่านมาหากเกิดปัญหาเช่นนี้ ก็ได้มีการช่วยเหลือด้วยการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรมาบ้างบางส่วน ทั้งนี้ มีลด์บอร์ดไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหา จะมีการหารือในคณะกรรมการมีลด์บอร์ดอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

โครงการพระราชดำริ
ลุ่มน้ำแม่กลอง **8**

สื่อมวลชนสัญจร ‘คลีโครงการพระราชดำริในลุ่มน้ำแม่กลอง’



กรมชลประทานได้นำคณะสื่อมวลชนสัญจรในโครงการ “คลีโครงการพระราชดำริในลุ่มน้ำแม่กลอง” ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 บริเวณเขื่อนแม่กลองและพื้นที่การเกษตร อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดย นายเลศิโรจน์ โกวิทณะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เพื่อแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เหตุที่เลือกพาชมเขื่อนแม่กลอง เพราะมีความสำคัญ เป็นเขื่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 หลังจากที่มีการเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2507 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2513

ชื่อเดิมของเขื่อนแม่กลอง ใช้ชื่อว่า “เขื่อนนวิราลงกรณ” ต่อมาในปี พ.ศ.2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนแม่กลอง “จริงๆ แล้ว ประชาชนอยากให้มีการลอยกระทง แต่ในปีนี้ต้องมีการปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเขื่อนแม่กลองจะไม่ใช่โครงการพระราชดำริ แต่ถือว่าเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทรงสร้างขึ้น เพราะเสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ ซึ่งระหว่างการก่อสร้างก็เสด็จมาหลายครั้ง” นายเลศิโรจน์กล่าวอีกว่า เขื่อนแม่กลองมีบทบาทสำคัญต่อคนในพื้นที่ เนื่องจากเป็นเขื่อนทดน้ำ ที่ส่งน้ำไปยังคลองชลประทานต่างๆ รวมพื้นที่ 2.34 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดคือ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และบางพื้นที่ของจังหวัด

สุพรรณบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร เพื่อทำการเกษตรและหล่อเลี้ยงกิจกรรมในพื้นที่ รวมถึงการส่งน้ำไปให้กับ การประปานครหลวง กรุงเทพฯ สำหรับเป็นน้ำอุปโภคบริโภค นายประวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 กล่าวเสริมว่า เขื่อนแม่กลองอยู่ในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 13 โดยสำนักฯนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำชลประทานให้กับพื้นที่ 7 จังหวัดข้างต้น พื้นที่รับผิดชอบประมาณ 17.8 หมื่นล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตร 5.25 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทาน 2.34 ล้านไร่ ประกอบด้วยการปลูกข้าว 40% อ้อย 22% ผลไม้และไม้ยืนต้น 20% พืชไร่-พืชผัก 9% บ่อปลาและบ่อกุ้ง 7% และอื่นๆ 2%

นอกจากนี้ ในเขื่อนแม่กลองมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพื่อผลักดันน้ำเค็มแม่น้ำแม่

กลอง ประมาณวันละ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และส่งน้ำช่วยเหลือต้นน้ำเดิมแม่น้ำท่าจีนในฤดูแล้งประมาณวันละ 3 ล้านลบ.ม. การส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการประปา ประมาณวันละ 2 ล้าน ลบ.ม. ให้แก่พื้นที่ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 13 จำนวน 6 อำเภอ คือ อ.ปากท่อ สองพี่น้อง อู่ทอง อำเภอมืองนครปฐม ท่าม่วง พนมทวน และการประปานอกเขตสำนักงานชลประทานที่ 13 อีก 1 อำเภอ คือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รวมถึงการประปานครหลวง กรุงเทพฯ ด้วย

“ระบบชลประทานเขื่อนแม่กลองค่อนข้างจะสมบูรณ์ 100% ดังนั้น ภารกิจของสำนักงานชลประทานฯ นอกจากจะบริหารจัดการน้ำแล้ว ก็จะไปส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเฉพาะพืชสมุนไพรและพันธุ์พืชท้องถิ่น โดยเฉพาะพืชที่สร้างมูลค่าให้กับข้าราชการชลประทานที่ทำงานในท้องที่รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากเป็นไม้เลื้อยที่มีสรรพคุณสูง สามารถแปรรูปได้หลากหลาย เช่น แคปซูลเยื่อพืชข้าว แชมพูครีมขนาดผม สบู่เหลวน้ำผึ้งพืชข้าว เป็นต้น ทั้งนี้บริเวณรอบเขื่อนแม่กลอง มีพื้นที่ปลูกพืชข้าวประมาณ 50 ไร่” ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 13 กล่าว

นายสายเมือง วิริยศิริ อธิบดีรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กล่าวว่า สำหรับโครงการพระราชดำริน้ำแม่กลองในเขตสำนักงานชลประทานที่ 13 จะมีโครงการฟื้นฟูพื้นที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภายในโครงการแห่งนี้จะเป็นที่ศึกษาทดลองวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดินให้แก่เกษตรกรในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โครงการป้องกันน้ำเค็มโครงการแม่กลองใหญ่ ตั้งอยู่ที่พื้นที่ในเขตอิทธิพลน้ำเค็มริมทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ในเขตคันกันน้ำเค็ม สามารถทำการเกษตรได้โดยไม่เกิดความเสียหายเนื่องจากน้ำเค็ม รวมถึงสามารถใช้คันกันน้ำเค็มเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกได้

นายสายเมืองกล่าวว่า สำหรับโครงการพระราชดำริน้ำแม่กลองในเขตจังหวัดกาญจนบุรีที่สำคัญ เช่น โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ในโครงการจะประกอบด้วย 1.อ่างเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร โดยให้มีการขุดสระน้ำในพื้นที่การเกษตรและขุดลอกลำห้วยเป็นระยะๆ 2.งานก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตในบริเวณแปลงที่ดินทำกิน และแปลงที่อยู่อาศัย จัดสร้างระบบไฟฟ้า ระบบประปา โทรศัพท์ ทางไกลผ่านดาวเทียม จัดสร้างโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 1 แห่ง โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และวัด 4 แห่ง และ 3.งานจัดแปลงที่อยู่อาศัย และแปลงที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร โดยดำเนินการจัดแปลงที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,146 แปลง พื้นที่ 1,013-0-61 ไร่ และจัดแปลงเกษตรในพื้นที่เขตส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทั้ง 5 แห่ง โดยจัดพื้นที่แปลงละ 8 ไร่ จำนวน 906 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 7,248 ไร่

“หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบ และทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ไม่ว่าพระองค์ท่านจะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง ท่านจะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสารแผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงความต้องการของประชาชน” นายสายเมืองกล่าว และว่า นอกจากนี้พระองค์ท่านจะทรงใช้หลักคิดจากแนวทางต่างๆ เช่น การระเบิดจากข้างใน การแก้ปัญหาที่จุดเล็ก การทำตามลำดับขั้น การปลูกป่าในใจคน เป็นต้น

ถามคนในพื้นที่เกี่ยวกับเขื่อนแม่กลอง ได้คำตอบว่าชีวิตดีขึ้น นางสังวร จันทร์โสม

อายุ 44 ปี อาสาสมัครชลประทานและอาสาสมัครเกษตรกรรรมชนม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า เป็นคนม่วงชุม (ตำบลม่วงชุม) มีที่นาประมาณ 10 ไร่ แต่ลปีจะทำนาทั้งนาปรังและนาปี อย่างปีที่แล้วที่แล้งหนักมาก น้ำไม่พอใช้สำหรับทำการเกษตรก็ทำนาปีได้อย่างเดียว เพราะสามารถรับน้ำในช่วงฤดูฝนได้ จึงเห็นความสำคัญของน้ำที่มีต่อพื้นที่โดยรอบ หากไม่มีเขื่อนแม่กลองอาจจะลำบากกว่านี้ ส่วนที่ทำงานด้านอาสาสมัครชลประทานและอาสาสมัครเกษตรก็เพื่อต้องการตอบแทนผืนแผ่นดิน โดยจะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างลูกบ้านและกำนัน

ส่วนนางสำราญ นามดิษฐ์ อายุ 51 ปี เกษตรกรรรมชนม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า มีอาชีพหลักคือทำนา ที่ผ่านๆ มานาน้ำไม่ค่อยได้รับผลกระทบ เนื่องจากสามารถใช้น้ำในเขื่อนแม่กลองสำหรับทำนาปรังได้ นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริมคือเพาะกล้าต้นไม้อีก “อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวให้มีราคาสูงกว่านี้” เธอกล่าวทั้งท้าย ก่อนจากกัน